

Nguyễn Văn Thọ
(Sao báo, báo, thư)

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG TRẠCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 127/UBND

Quảng Trạch, ngày 02 tháng 3 năm 2016

V/v xác minh, xử lý thông tin
Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
phản ánh "Lộn xộn ở khu di tích đền
thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh"

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẾN Số: 473
Ngày: 03/2016

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
- Sở Thông tin và Truyền thông.

Chuyển:.....

Lưu hồ sơ số: UBND huyện Quảng Trạch nhận được Công văn số 110/STTTT-BCXB ngày 16

tháng 2 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xác minh, xử lý thông tin Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh "Lộn xộn ở khu di tích đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh". Sau khi tiến hành kiểm tra và xác minh lại các thông tin được nêu trên trang báo điện tử Giáo dục Việt Nam. UBND huyện có ý kiến phản hồi cho UBND tỉnh; Sở Thông tin & Truyền thông và Báo Giáo dục Việt Nam như sau:

* Nội dung thứ nhất (GDVN) có bài viết: ***Ăn xin chia mũ xin tiền du khách, bên trong các thầy cúng ngồi đọc sớ cầu may vô tội và làm mất đi nét trang nghiêm ở khu di tích đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh.*** Là không chính xác, các hình ảnh ăn xin được báo (GDVN) chụp lại và đăng trên trang Giaoduc.net.vn nằm ngoài khuôn viên của Ban quản lý đền (trên trục đường quốc lộ 1A) chỉ có duy nhất một trường hợp ăn xin vào sáng 1 Tết người Hà Tĩnh vào ngôi trong khuôn viên Đền để xin tiền và được Ban quản lý đền mời ra ngoài và không cho lai vãng tại khu vực Đền. Cho đến nay tất cả các trường hợp ăn xin tại khu vực Đền đã được xử lý một cách nghiêm túc.

* Nội dung thứ hai. ***Thầy cúng đọc sớ "làm tiền" du khách... khiến nơi này mất đi vẻ linh thiêng vốn có.***

Để chuẩn bị tốt đón Tết Bính thân và tổ chức Lễ hội trên địa bàn huyện năm 2016 UBND huyện đã chỉ đạo phòng VH&TT, Ban tổ chức các Lễ hội trên địa bàn huyện trong đó có Ban quản lý đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh nghiêm cấm việc bán sớ, xin quẻ, lợi dụng Lễ hội để tổ chức bói toán tại khu vực Đền do vậy việc báo giáo dục Việt Nam nêu thầy cúng đọc sớ là sai sự thật, việc khách hành hương đến thủ nhang tại Đền là việc thường xuyên, còn việc báo nêu thì đề nghị xem xét lại nội dung thông tin chính xác trước khi đưa tin lên trước công chúng.

* Nội dung thứ ba. ***Việc chen chúc, lộn xộn ở trong khu vực đền, hay việc người này dúi hương vào người kia...***

Hiện nay, tại khu vực đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh đang còn xây dựng một số hạng mục do đó khuôn viên tại khu vực Đền bị bó hẹp, số lượng khách hành hương thì quá đông dẫn đến việc chen chúc, lộn xộn ở khu vực Đền. Tuy nhiên không xảy ra tình trạng xô đẩy, cướp giật dẫn đến làm mất mỹ quan và linh thiêng tại Đền. Từ khi báo Giáo dục Việt Nam nêu BQL Đền đã họp và chấn chỉnh lại tình trạng nêu trên và đi vào hoạt động có quy mô, trật tự, an toàn.

* Nội dung thứ tư. Các thầy cúng ngòi đọc sớ cầu may vô tội và thậm chí còn gọi ý để lại số điện thoại cho thầy rồi trường hợp vợ chồng bị hiểm muộn đến cầu an và nhờ thầy cúng xem quẻ để sinh con theo ý muốn...

Như đã nói ở trên việc bán xăm, viết sớ, thầy chuẩn bị hũ đựng tiền ở đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh là không có, còn hình ảnh thầy đọc sớ mà Báo Giaoduc.net.vn nêu chỉ là một cá nhân hay gia đình nào đó nhờ thầy cầu tài, cầu lộc cho một năm mới an khang, hạnh phúc.

Trên đây là những ý kiến phản hồi của UBND huyện cho UBND tỉnh; Sở Thông tin & Truyền thông và Báo Giáo dục Việt Nam hiểu rõ để theo dõi và quản lý thông tin báo chí trên địa bàn toàn tỉnh.

Nơi nhận: *me*

- Như kính gửi;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Ủ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Anh